

## นายก อบจ.ปทุมฯตั้งงบกว่า30ล้าน ฟื้นฟูวิถีชุมชนคืนชีพเจ้าพระยา

**ปทุมธานี** : พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ฐูประจาง นายกอบจ.ปทุมธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวโครงการขุดคลองน้ำอ้อมและคลองบ้านพร้าว ที่ถูกถมให้เชื่อมต่อกัน เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าปทุมธานี ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า บริเวณนี้คืนแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า เนื่องจากปัญหาการถมคลองในปี 2542 เมื่อได้มีการก่อสร้างสนามกีฬาเอเชียนเกมส์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มีการก่อสร้างทางด่วน และมีการถมคลองเพื่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองเปรมประชากร โดยไม่มีการถามความเห็นประชาชนในพื้นที่ และทำให้คลองบ้านพร้าวกับคลองน้ำอ้อมแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงประชาชนไม่สามารถไปมาหาสู่กันและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมทางน้ำระหว่างกันได้อีกเลยเมื่อนายกอบจ.ปทุมธานีคนปัจจุบัน คือ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ฐูประจาง ได้เข้ารับตำแหน่ง ได้รับเรื่องนี้มาพิจารณา โดยได้หารือกับแขวงทางหลวงปทุมธานีในเรื่องแนวทางดำเนินการทำให้โครงการขุดคลองน้ำอ้อมและคลองบ้านพร้าวให้เชื่อมต่อกัน โดยก่อสร้างเป็นสะพานให้เรือลอดได้ จึงเริ่มต้นเดินหน้าอย่างจริงจัง โดย

พล.ต.ท.คำรณวิทย์จะได้ใช้งบประมาณของ อบจ.ปทุมธานีในการดำเนินการ เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าปทุมธานี ให้กลับคืนอีกครั้ง จึงเป็นที่มาของการแถลงข่าวในวันนี้

ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณทางท่านอาจารย์ปริญญา และนักศึกษาที่ลงมาพื้นที่ติดต่อกันหลายปี เมื่อตนได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบพร้อมทีมงานก็สลดใจว่ามันเป็นไปได้ยังไง แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าโดนถม กลายเป็นท่อ 1 เมตร 3 ท่อ วิถีชีวิตชาวบ้านต้องกลับมายืนยันว่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้เสร็จภายในปีนี้ จะเสนอทางท่านภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.ปทุมธานีท่านบอกให้ทำเต็มทีนะเพื่อให้ชนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกลับมาต้องขอบคุณท่านผู้ว่าเดี๋ยวเรากลับไปก็จะเอาเข้าแผนดำเนินการภายในวันที่ 21 นี้

“เราจะเอาเข้าแผนเลย และเมื่อมีแผนแล้วจะขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ เบื้องต้นได้ประสานแขวงทางหลวง และได้ตอบหนังสือมาแล้วว่าได้เห็นควรให้ อบจ.ใช้งบประมาณดำเนินการเชื่อมของหมายเลข 3 คาดใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท โดยทำสะพานข้ามเรือท่องเที่ยวสัญจรไปมาได้ ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกัน ขอขอบคุณมหาลัทธิวิทยารธรรมศาสตร์ รวมถึง ท้องถิ่น ที่มาร่วมออกความเห็น” นายกอบจ.ปทุมธานี กล่าว